



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านหนองสรวง-โคกเปราะหอม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านหนองสรวง - โคกเปราะหอม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดโครงการ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 620.00/ เมตร หนา ๐.๑๕/เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,100/ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด)

ราคากลางของงานการสอบราคาครั้งนี้ 1,568,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขยายแบบและเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 784,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยผู้ค้าต้องยื่น “แบบแสดงรายการลงทะเบียน” พร้อมเอกสารต่างๆ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement::e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

/กำหนดดู.....

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างเอง โดยถือว่าผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามไม่ได้

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อและยื่นเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และในวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโนนสูง) กำหนดเปิดซอง สอบราคาในวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโนนสูง) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-756400 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ [www.ponsongkrm.go.th](http://www.ponsongkrm.go.th) และ [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th) หากข้อความในเอกสารสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามพิมพ์ผิดหรือตกหล่นไปในทางที่ราชการเสียหาย ผู้ยื่นซองจะยกมาอ้างสิทธิเพื่อประโยชน์แห่งตนนั้นไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม